



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ...จังหวัดลำปาง...โทร...๐-๕๔๒๘-๙๔๐๒

ที่...ลป.๐๖๓๓/๐๑๕.....วันที่...๐๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอฟิจารณาลงนามและขออนุญาตเผยแพร่การรายงานการประเมินผลและเกี่ยวกับการประเมินผล การปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรูปปีงบประมาณ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

เรียน สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม หรือประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วน ภูมิภาค(MOPH Integrity and Transparency Assessment : MOPH ITA) โดยทั้งนี้ กำหนดให้หน่วยงาน จะต้องรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรูปปีงบประมาณ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อ ประกอบการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งให้หน่วยงานทราบตาม หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๓๓ / ๖๒๗๖๘๘ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ จึงขออนุญาตนำขึ้นเพื่อเผยแพร่ บนเว็บไซต์ ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะและปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออนุญาตนำเอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์ สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ www.maethahealth.com และปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ต่อไป

(นางสมล เจตะภัย)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ

อนุญาต




(นายถวิล สุกุลวรรณวงศ์)
สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่ทะ วัน/เดือน/ปี : ๐๔ มกราคม ๒๕๖๗ หัวข้อ : รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.maethahealth.com Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ : -	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล  (นางสุมล เจตะภัย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๔ มกราคม ๒๕๖๗	ผู้อนุมัติรับรอง  (นายถวิล สุกุลวรรณวงศ์) สาธารณสุขอำเภอแม่ทะ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่  (นางสุมล เจตะภัย) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ๔ มกราคม ๒๕๖๗	